

30 มิถุนายน 2558

เรื่อง รายงานที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียนประเภทการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน  
เรียน กรรมการผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ปัจจุบัน บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ลาว เทเลคอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด (LTC) ผ่านทาง บริษัท เซนนิ่งตันอินเวสเมนต์ ฟิฟตี จำกัด (SHEN)\* โดยที่ LTC ได้รับสิทธิในการดำเนินธุรกิจโทรคมนาคมในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ทั้งนี้ สิทธิในการดำเนินธุรกิจโทรคมนาคมของ LTC ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จะสิ้นสุดอายุลงในปี 2564 ที่ผ่านมา LTC มีผลกระทบการที่ดี ปัจจุบันครองส่วนแบ่งทางการตลาดเป็นอันดับ 1 ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว รวมทั้งมีการจ่ายเงินปันผลให้แก่ SHEN อย่างต่อเนื่อง ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้มีมติจากการประชุมครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2558 และ ครั้งที่ 8/2558 เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2558 อนุมัติในหลักการให้บริษัทฯ ให้การสนับสนุน LTC ในการต่ออายุสิทธิในการดำเนินธุรกิจโทรคมนาคมต่อไปอีกเป็นระยะเวลา 25 ปี ตั้งแต่ปี 2565 ถึงปี 2589 ซึ่งบริษัทฯ จะให้การสนับสนุนทางการเงินแก่ SHEN ในรูปแบบของเงินกู้ยืม เพื่อใช้ในการชำระค่าต่ออายุสิทธิในการดำเนินธุรกิจโทรคมนาคมของ LTC โดยการได้มาซึ่งสิทธิดังกล่าว จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจและการเติบโตต่อไปในอนาคตของ LTC เนื่องจากทำให้ LTC สามารถขยายระยะเวลาในการดำเนินธุรกิจหลักต่อไปได้อีก 25 ปี ซึ่งจะทำให้ SHEN ได้รับประโยชน์จากเงินปันผลของ LTC ต่อเนื่องในระยะยาว และจะส่งผลดีต่อบริษัทฯเช่นกัน

บริษัทฯจะให้เงินกู้ยืมแก่ SHEN โดยมีวงเงินกู้ยืม รวมกับดอกเบี้ยที่ SHEN ต้องชำระคืนแก่บริษัทฯ ทั้งสิ้นเป็นเงินประมาณ 74 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา หรือประมาณ 2,500 ล้านบาท โดยแหล่งเงินทุนของบริษัทฯ จะมาจากเงินกู้ยืมทั้งจากสถาบันการเงินและจากบริษัทในกลุ่ม ทั้งนี้ รายงานให้กู้ยืมดังกล่าว เป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นที่บริษัทฯ ถือหุ้นใน SHEN รายงานดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายงานที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียน ประเภทการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน โดยมีรายละเอียดของการทำรายการดังนี้

หมายเหตุ: \* บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ SHEN โดยถือหุ้นร้อยละ 51 ของทุนชำระแล้ว และ SHEN เป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 49 ของทุนชำระแล้วของ LTC



1) การเข้าทำสัญญา

ภายในเดือนกรกฎาคม 2558

2) คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์กับบริษัทฯ

ผู้กู้: บริษัท เซนนิ่งตันอินเวสเมนท์ พีทีอี จำกัด (SHEN)

ผู้ให้กู้: บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ)

ผู้กู้ (SHEN) เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ เนื่องจาก SHEN มีบริษัท เอเชีย โมบายล์ โฮลดิ้งส์ พีทีอี ลิมิเต็ด (AMH) เป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 49 และ มีบริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 51 ทั้งนี้ บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นโดย บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (INTOUCH) ในสัดส่วนร้อยละ 41.14 โดยทั้ง INTOUCH และ AMH มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่โดยทางอ้อมร่วมกัน

3) ลักษณะทั่วไปและมูลค่าของรายการ

บริษัทฯ จะให้เงินกู้ยืมแก่ SHEN โดยมีวงเงินกู้ยืม รวมกับบดอกเบี้ยที่ SHEN ต้องชำระคืนแก่บริษัทฯ ทั้งสิ้นเป็นเงินประมาณ 74 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา หรือประมาณ 2,500 ล้านบาท (คำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ 33.9 บาทต่อ 1 เหรียญสหรัฐอเมริกา อ้างอิงจากธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2558) ซึ่งเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ใน SHEN (บริษัทฯ ถือหุ้นใน SHEN ในสัดส่วนร้อยละ 51) โดยมีลักษณะการเบิกใช้ตามความจำเป็นและเหมาะสม และมีเงื่อนไขการกู้ยืมดังนี้

ประเภทเงินกู้: เงินกู้ยืมระยะยาว 10 ปี โดยมีระยะเวลาผ่อนผันการชำระคืนเงินต้น (Grace Period) 2 ปี

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้: LIBOR 6 เดือน + 3% (อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารชั้นนำเคยเสนอให้บริษัทฯ ในการปล่อยกู้ SHEN)

4) แหล่งเงินทุน

บริษัทฯ ใช้แหล่งเงินทุนจาก 2 ส่วน ได้แก่

- (1) เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน จำนวนไม่เกินร้อยละ 60 ของเงินกู้ยืมทั้งหมด โดยมีอัตราดอกเบี้ยตามอัตราตลาด ทั้งนี้เงินกู้ยืมจำนวนนี้ อาจทำการ Refinance เป็นเงินกู้ยืมระยะยาวในอนาคต ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของกระแสเงินสดของบริษัทฯ



(2) เงินกู้ยืมจากบริษัทในกลุ่ม จำนวนไม่เกินร้อยละ 40 ของเงินกู้ยืมทั้งหมด

**5) ประเภทและขนาดของรายการ**

รายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียนประเภทให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันที่เป็นนิติบุคคลที่บริษัทจดทะเบียนถือหุ้นในสัดส่วนที่มากกว่าสัดส่วนที่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันถือหุ้นใน SHEN โดยมีมูลค่าของรายการมากกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทย่อยโดยมีมูลค่าเท่ากับร้อยละ 16.47 (ตามงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 ซึ่งผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทแล้ว) โดยเป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน ตามสัดส่วนการที่บริษัทมีส่วนได้เสียและเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปซึ่งได้รับยกเว้นไม่ต้องขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้รายการดังกล่าวนับเป็นรายการขนาดใหญ่ที่บริษัทฯ ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการและรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ

**6) กรรมการที่มีส่วนได้เสียและหรือกรรมการที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันไม่เข้าร่วมประชุม และไม่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุม**

กรรมการที่มีส่วนได้เสียคือ นายสมประสงค์ บุญยะชัย นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ นายเอนก พนาอภิชน และนายเกริก บัค ไช ซึ่งเป็นกรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่ได้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงในที่ประชุม

**7) ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทที่เกี่ยวกับการตกลงเข้าทำรายการ**

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า การให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ SHEN เพื่อการชำระค่าสิทธิในการดำเนินธุรกิจโทรคมนาคมของ LTC จากเดิมที่จะสิ้นสุดลงในปี 2564 ต่อไปอีกเป็นระยะเวลา 25 ปี ตั้งแต่ปี 2565 ถึงปี 2589 มีความสมเหตุสมผลและคุ้มค่า เนื่องจาก LTC มีผลการดำเนินงานที่ดี มีการจ่ายปันผลแก่ SHEN ต่อเนื่อง รวมทั้งเป็นการสร้างความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจของ LTC ในระยะยาวซึ่งจะส่งผลดีต่อบริษัทฯเช่นกัน

**8) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือกรรมการของบริษัทฯ ที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัทตามข้อ 7)**

ไม่มี





จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางยุพาพรรณ ฉัตรศิรินพคุณ)

ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ

สำนักประธานกรรมการบริหารและเลขานุการบริษัท

บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)

*Compliance-THAICOM*  
*Tel: 02-5910736 Ext: 6971 and 6957*

